

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BẾN TRE****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4732/KH-UBND

*Bến Tre, ngày 05 tháng 12 năm 2007***KẾ HOẠCH****Tổ chức phát động tuyên truyền đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô,  
xe máy trên tất cả các tuyến đường trên địa bàn tỉnh**

Thực hiện Công văn số 1656/TTg-CN ngày 07 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tuyên truyền đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy; Công văn số 473/UBATGTQG ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc hướng dẫn tổ chức phát động, tuyên truyền đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy và trao mũ bảo hiểm; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức phát động tuyên truyền đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy trên tất cả các tuyến đường trên địa bàn tỉnh như sau:

**I. MỤC ĐÍCH:**

Nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông của mọi người khi tham gia giao thông, đặc biệt là tuân thủ quy định việc đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe máy trên tất cả các tuyến đường nhằm kéo giảm thiệt hại về người do tai nạn giao thông gây ra trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

**II. YÊU CẦU:**

Để cuộc vận động tuyên truyền đạt được hiệu quả cao, các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện theo kế hoạch một cách đồng loạt, thống nhất; phát huy sự chủ động, sáng tạo của các đơn vị, các địa phương trong hoạt động nhằm đạt được mục tiêu chung; đồng thời kết hợp tốt giữa hoạt động tuyên truyền, giáo dục và xử lý cưỡng chế một cách triệt để.

**III. NỘI DUNG:****1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật:**

Mục tiêu trọng tâm tổ chức phát động tuyên truyền, giáo dục là đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy trên tất cả các tuyến đường trong phạm vi toàn quốc kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2007 và kết hợp một số nội dung như sau:

- Không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi đã sử dụng rượu, bia và các chất kích thích;
- Không có giấy phép lái xe không điều khiển xe mô tô;
- Đi xe mô tô, xe gắn máy đúng làn đường, không chở quá số người quy định, không phóng nhanh, vượt ẩu, vi phạm quy định tốc độ tối đa cho phép.